



Hãy đăng ký tiêm phòng cúm MIỄN PHÍ ngay hôm nay

Chủng ngừa

Mùa cao điểm của bệnh cúm (flu) thường xảy ra vào mùa đông, vì vậy quý vị nên chủng ngừa cúm miễn phí trước khi mùa cúm bắt đầu.

Quý vị có thể chủng ngừa tại bác sĩ gia đình ở địa phương, phòng khám sức khỏe cộng đồng hoặc nhà thuốc.

Chích vắc xin ngừa cúm được khuyến nghị cho bất kỳ ai trên 6 tháng tuổi. Nếu quý vị không có thẻ medicare, quý vị vẫn có thể chủng ngừa vắc xin cúm miễn phí miễn là quý vị sống ở Queensland.

Tại sao chủng ngừa lại quan trọng?

Bệnh cúm là bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan và có thể làm cho một số người bị bệnh nặng. Bệnh cúm có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng, bao gồm cả việc người bệnh phải nhập viện hoặc tử vong.

Những người có nguy cơ nhập viện nhiều nhất là trẻ nhỏ, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai và những người mắc các bệnh lý như bệnh tiểu đường, các bệnh về tim hoặc phổi.

Điều thật quan trọng là phòng ngừa bệnh cúm bằng cách đảm bảo rằng mọi người đều được chủng ngừa, đặc biệt là những người có nguy cơ dễ mắc bệnh.

Đưa trẻ em đi chích ngừa cũng giúp ngăn chặn tình trạng lây lan bệnh sang người khác.

Chủng ngừa cho những cư dân Queensland mới đến

Đối với những người mới đến Úc, chính phủ Liên bang cung cấp dịch vụ miễn phí cho việc dịch thuật Hộ chiếu Tiêm chủng và các giấy tờ tiêm chủng trước đó của họ. Để biết thêm thông tin, hãy đến Dịch vụ Phiên dịch của Bộ Nội Vụ hoặc gọi số 1800 962 100.

Vắc xin cúm có phải là Halal và Kosher?

Vắc xin ngừa cúm được phép sử dụng cho trẻ em theo đạo Hồi (Halal) và trẻ em theo đạo Do Thái (Kosher). Có thể tìm thấy thêm nhiều thông tin trên trang mạng của Viện đặc trách về sự An Toàn của Vắc xin (Institute for Vaccine Safety).

Muốn biết thêm thông tin?

Hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc gì về việc chủng ngừa cúm. Quý vị cũng có thể gọi cho **13 HEALTH** theo số **13 43 25 84** và nói chuyện với y tá.

Yêu cầu thông dịch viên nếu quý vị cần. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về vắc xin cúm và tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị [tại đây](#).

Search for

Q Vaccination Matters



Queensland
Government